
ผู้มาประชุม
๑.นายอดุลย์ 
๒.นางกนกวรรณ 
๓.นางสาวอุมา 
๔.นายอุทิศ 
๔.นายกำจัด 
๖.นายรุ่งโรจน์ 
๗.นายศุภขัย 
๘.นายวรเศรษฐ์ 
๙. นายนพดล 
๑๐.นายภัค,!!)พิภพ 
๑๑.นายเจษฎา 
๑๒.นายหมอขวด 
๑๓.นายบรรพต 
๑๔.นายนิรันดร 
๑๔.นายสุรินทร์ 
๑๖.บายไพรวัลย์ 
๑๗.'นายธนนรินทร์ 
๑๘.นายกิตติกร 
๑๘.นายมนัส 
๒๐.นายพายัพ 
๒๑.นายเดซาธร 
๒๒.นายเดซา
ผู้ไม่มาประชุม
๑,นายเศรษฐา___
๒.บายสาธิต 
๓.นายอรรคๅฒิ 
๔.นายเสรี

๔.นายสุจินต์ 
๖.นายเสนาะ

รายงานการประชุมศภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ศมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๖  ประจำปี ๒๔๖๐ 

วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๔๖๐
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ช้ัน©©)
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นิยมสมาน 
เบญจาทิกุล 
วิภูษณะ 
ซื่อประเสริฐ 
ผลศิริ 
ศิลมัฐ 
จิตรดล 
วงษ์ไพศาล

พ  ^

สุนทรเวชพงษ์ 
เหล็กเพ็ซร 
เอ้ือตระกูล 
ปรัชญกุล 
เปาอินทร์ 
จิตต์ปลื้ม 
สุขใจ
มานะอนันตกุล 
สมศักดี้ 
ผ่องใส 
รูปเลขา 
บุญธรรม

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๑)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๔ อ.เมือง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๔ อ.เมือง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๐ อ.เมือง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๒ อ.เมือง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.แกลง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.แกลง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๔ อ.แกลง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
สมาชิกสภาองค์การปริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.บ้าน๓ ง 
สมาชิกสภาองค์การปริหารส่วนจังหวัดระย  ̂ เขต๒ อ.บ้านฉาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บ้านฉาง 
สมาชิกสภาองค์การปริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
สมาชิกสภาองค์การปริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต๒ อ.,ปลวกแดง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาซะเมา 
สมาชิกสภาองค์การปริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.นิคมพัฒนา 
สมาชิกสภาองค์การปริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.'นิคมพัฒ๓

ปีตุเตขะ
อรุณเวสสะเศรษฐ 
อรรถรุ่งโรจน์ 
สุวรรณวิจิตร

สาครเสถียร 
ยมหา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง________
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๘ อ.เมือง 
(ลาพักผ่อน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๙ อ.เมือง 
สมาซิกสภาองค์การปริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บ้านค่าย

ผู้เข้าร่วมประชุม...
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ผ้เข้าร่วมประชุม
๑.บายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒.นายวราวุธ ปีนเงิน รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๑)
๓.บายกิตติ เกียรตมนตร์ รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒)
๔.นายโซดก วิริยะพงษ์ เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๔.นายจรัญ ความเพียร เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๖.นายฉัตรซัย ปิตุเตชะ เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๗.นายคัมภีร์ ศรีสุนทร ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๘.นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๙.บางจีระกิต อิศรวิชิตขัยกุล หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.
๑๐.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
๑๑.นางนวลฉวี เสียงประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๒.นางสุปราณี ไวมงคุณ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๓.นายประจวบ รัตบเกตุ ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๔.นางสาวไพรัตน์ เพีซรมณี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๑๔.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๖.นายอรุณ วิซกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนๆ
๑๗.นายมานิตย์ จันวัน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสิบระยอง
๑๘.นางสุมาลี ถาวรวิริยะนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียบมัธยมตากสินระยอง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียบมัธยมตากสินระยอง
๑๙.นายสมชาย วงศ์วีรธร (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
๒๐.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผ้ึง ครู่วิทยฐานะ ครูชำนาญการพีเศษ รักษาราชการแทน

ผ ู้อำนวยการโรงเร ียบอน ุบาลนานาชาต ิตากส ินระยอง
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

๒๑.นางสาวสุวรรณวารี ตีเมืองสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒๒.นางธีระบันท์ คำทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒๓.นางประภาวรรณ ทองรัศมี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒๔.นางธัญวรัตน์ อัฒจักร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมๆ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
๒๔.บางภัทรภร อุฬารวิจิตร หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
๒๖.นางสุภาพร นามไร่ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมฯ
๒๗.นางสาวคนิงนิตย์ กมุทชาติ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวๆ
๒๘.นางสาวอุษา ขันติกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ

๒๙.นางสาวสุภา...
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๒๙.นางสาวสุภา บูรณยาพร

๓๐.นายสมพงษ์ บุตรสายนํ้า

๓๑.นางสุวรรณา มาตี
๓๒.บายภาคภูมิ สุวรรณโขติ

๓๓.นายนุกูล บาคะเกตุ
๓๔.นายประเสริฐ เกตุปาน

๓๔.นางณิซาพร 
๓๖.นายนำพล 
๓๗.บายสุริยะ 
๓๘.นางสาวศศินา 
๓๙.นางสาวจิบตนา 
๔ ๐.นางสาววีนัส 
๔ ๑.นางจันทร์ทรา 
๔๒.นางสาวนาถลดา 
๔๓.นางสาวสุภาณี 
๔๔.บายทศพล

คุ้มท้วม 
ไขยซาญ 
คิริวัฒนํ 
จรรยารักษ์ 
สนอง 
ไหวตี 
โสภา
ศุภโขคกิจเจริญ 
บุญสินธุ 
ภิรมจิตร์

๔๔.นางสาวเสาวนีย์ แสนเจ๊ก
๔๖.นางสาวณัฐขา เที่ยงตรง
๔๗.นางสาวสกาวกาญจนํ วงเวียน 
๔๘.นายประเวขร์ เมฆเสรี
๔ ๙.บายอิทธิพล ปรีชายศ
๔ ๐.นายอุบล แผ้วไธสง
๔ ๑.นางสาวนํ้าเพขร กล่อมเกลี้ยง
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดๆ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
นายข่างโยธาอาวุโส
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงฯ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างๆ
นายข่างโยธาอาวุโส
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณๆ
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ผู้ข่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงาบทั่วไปปฏินัติการ
หัวหน้าฝ่ายการประขุม
ผู้ข่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏินัติงาน
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ข่วยนักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงาบทั่วไปชำนาญการ
ผู้ข่วยนักจัดการงาบทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ข่วยนักวีขาการคอมพิวเตอร์
นักพัฒนาชุมชนปฎินัติการ
ผู้ข่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางลาวอุมๆ วิภูษณะ เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ 
เลขาบุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัด พ.ค. ๒๔๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๔๒ และข้อ ๒๔

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อปังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๔ร๗ และแก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ ป ัดน ี้ ม ิสมาช ิกสภาฯ ลงซ ื่อและอยู่ในห ้องประชุม 
จำนวน..... ๒๒.......คน ครบองค์ประชุม

เนื่องด้วยได้รับแจ้งว่าท่านเศรษฐา ปิตุเตขะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระยอง ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาฯ ในวันนึ๋ได้ เนื่องจากต้องไปพบแพทย์ 
ที่โรงพยาบาล ตามใบนัด ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อปังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ 
ข้อ ๑๗ วรรคสอง จึงขอเชิญท่านอดุลย์ นิยมสมาน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง คบท่ี ๑ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้ค่ะ

เรียนเชิญประธานๆ...
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เรียนเชิญประธานๆ จุดธูปเทียนบูขาพระรัตนตรัย 
เรียนเชิญประธานฯ และรองประธานสภาฯ คนท่ี ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 
เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเน ินการประชุมตามระเบ ียบวาระ 

การประชุม
บายอดุลย์ นิยมฝีมาบ ท่านบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
รองประธานสภาฯ (๑) จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราขการ ส่ือมวลขน และผู้’มเีกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก 
ประธานฯ เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เนื่องจากบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง เพ ื่อให ้พ ิจารณาตามท ี่ระเบ ียบกฎหมายกำหนด ดังนั้น เพ ื่อประโยชน์ 
แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้นัดประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ 
ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือ 
ร่วมใจของทุกฝ่าย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาและจะเกิดประโยขน์แก่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระยองสืบไป

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๖ ประจำปี ๒๕๖๐

ระเบียบวาระท่ี a  เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประขุมทราบ
นๆยอดุลย์ นิยมสมาน เน ื่องด้วยรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
รองประธานสภาฯ (๑) สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ไม่สามารถนำเสนอ 
ประธานฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อให้สภาฯรับรองได้ เนื่องจากมีเวลาในการจัดทำ

กระขั้นช ิดและก่อนท ี่จะนำเสนอต่อสภาฯ ต ้องผ ่านการตรวจสอบจากคณ ะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุม และแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทราบ 
ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน จึงไม่สามารถนำเสนอต่อสภาฯ ในคร้ังน้ี1ด้

จึงขอนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในคราวต่อไป
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ, วาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ)

นายอดุลย ์ นิยมสมาน ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ ิ่มเต ิม (ฉบับที่ ๑)
รองประธานสภาฯ (๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
ประธานฯ (คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นผู้เสนอ)

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ
นางลาวสุมๆ วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการประชุมสภาท ้องถ ิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข ้อ  ๕ ๐ . . .



ฟ้อ ๕0 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น 
ตามร่างเติม และตามที่ม ีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ 
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม,ม ีการแก ้ไขเพ ิ่ม เต ิม  
ในตอนหรือฟ้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย 
การแปรญัตติน้ันเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน 
คำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาขิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบสี่ขั่วโมงก่อนวันประขุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญ ัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ ื่อแถลงประกอบ 
รายงานหรือขี้แจงฟ้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ฟ้อ ๕© ในการพิจารณาร่างฟ ้อบัญญัต ิวาระที่สอง ให ้ปรึกษาเร ียงตามลำด ับข ้อ 
เฉพาะที่ม ีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประขุมสภา 
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประขุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข 
ในข้อใดแล้ว ไมให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ ้าฟ ้อความในฟ ้อใดท ี่ได ้ม ีมต ิไปแล ้วข ัดแย ้งก ันหร ือบกพร ่องในสาระสำค ัญ  
ท ี่ประข ุมสภาท ้องถ ิ่นจะลงมติให ้ส ่ง'ป ิญหาน ั้นไปให ้คณะกรรมการแปรญ ัตต ิพ ิจารณา 
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มี 
มติส่งป้ญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ด้งกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะ'ข้อ'น้ัน  ๆ
เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดฟ้องที่จะพิจารณาฟ้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติ 
ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งห่รือฟ้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประขุม 
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เม ื่อคณ ะกรรม การแป รญ ัตต ิได ้ย ื่น รายงาน การพ ิจารณ าข ้อท ี่ได ้ระง ับ ไว ้น ั้น  
ตามวรรคสามแล ้ว ให ้ประธานสภาท ้องถ ิ่นส ่งรายงานน ั้นให ้แก,สมาข ิกสภาท ้องถ ิ่น  
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ขั่วโมงก่อนวันนัดประขุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประขุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประขุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น

ฟ้อ © ๑ 0  ญ ัต ต ิร ่าง ข ้อ บ ัญ ญ ัต ิท ี่ส ภ าท ้อ งถ ิ่น ล ง ม ต ิร ับ ห ล ัก ก าร  และส ่ง 
คณะกรรมการแปรญัตติพ ิจารณาตามข้อ ๔๙ เม ื่อคณะกรรมการแปรญ ัตติพ ิจารณาแล้ว 
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานย่อ 
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น

รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม,มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด 
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น 
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติ

ฟ้อ ๔๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแตท่ี่ประขุม 
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประขุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

น า ย อ ด ุล ย . . .



- ๖ -

บายอดุลย์ บิยมฝืมาบ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการแปรญัตติต่อสภาองค์การ 
รองประธานสภาฯ fa) บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ประธานฯ
ล.อ'บจ.รุ่งโรจน์ ติลมัฐ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผมนายรุ่งโรจน์ ศิลมฐั 
กรรมการแปรญัพพ'า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอเมืองระยอง 

ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประขุม
ด้วยในการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 

ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง 
ข ้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายเพ ิ่ม เต ิม (ฉบับที่ ๑) ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 
๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. -  ๑๘.๐๐ น., วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา
๐๘.๐๐ น. -  ๑๘.๐๐ น. และวันท ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. -  ๑๒.๐๐ น. รวม 
๓ วัน เป็นเวลา ๒๔ จั่วโมง ณ ห้องประขุม ๑ (ข้ัน ๙) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ไม,มืผู้มายื่นหนังสือเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอเสนอผลการพิจารณา ดังนี้

๑ . ท ี่ประขุมคณะกรรมการแปรญัตติม ี นางสาวอ ุมา วิภูษณะ เป็นประธานกรรมการ 
และนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เป็นกรรมการ/เลขานุการ (จั่วคราว)

๒. ไม่มีผู้มายื่นหนังสือเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด
๓. การพ ิจารณ าร ่างข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบ ป ระม าณ ด ังกล ่าว  เร ิ่มต ั้งแต ่ซ ื่อข ้อบ ัญ ญ ัต ิ 

และเรียงตามลำดับเป็นรายข้อ ซื่งผลการพิจารณามีดังนี้
(๑) ซื่อข้อบัญญัติ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม,มีการแก้ไข
(๒) หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
(๓) ขอท ๑,๒ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
(๔) ข้อท่ี ๓ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไมมการแก้ไข
(๕) ข้อท่ี ๔ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
(๖) ข้อท่ี ๕ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ดังน้ัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕๐ และข้อ ๑๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด ้วยข ้อบ ังค ับการประข ุมสภาท ้องถ ิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ ิ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ คณ ะกรรมการแปรญ ัตต ิได ้พ ิจารณาและศ ึกษารายละเอ ียด ตามระเบ ียบ 
กฎหมายที,เก ี่ยวข ้องแล ้ว จ ีงม ีมต ิเป ็น เอกฉ ัน ท ์เห ็น ขอบ ร ่างข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบ ป ระมาณ  
รายจ ่ายเพ ิ่ม เต ิม  (ฉบับที่ ๑) ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้นำเสนอต่อ 
สภาองคการบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาต่อไป

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ จำนวน ๒๐ คน ครบองค์ประขุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประขุม
รองประธานสภาฯ (๑) สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นขอบผ่านวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานฯ รายจ ่าย เพ ิ่ม เต ิม  (ฉบับที่ ๑) ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๐โปรดยกมือขึ้น

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็บชอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ร่างข ้อบ ัญญ ัต ิ 
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่า ย เพ ิ่ม เต ิม  (ฉ บ ับ ท ี่ ๑) ป ร ะ จ ำ ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .๒๕๖๐ 
โปรดยกมือขึ้น

มติท่ีประขุม...



มติที่ประชุม เป ็นอ ันว ่าท ี่ประช ุมม ีมต ิเห ็นขอบผ ่านวาระท ี่ to ข ั้น แป รญ ัตต ิร ่างข ้อบ ัญ ญ ัต ิ
งบ ป ร ะ ม าณ ร าย จ ่าย เพ ิ่ม เต ิม  (ฉบับที่ ๑) ป ระจำจงบ ป ระ ม าณ  พ .ศ .๒๕๖๐

เห็นขอบ จำนวน  ๑๘.......คะแนนเสียง
ไม่เห็นขอบ จำนวน .......... -......... คะแนนเสียง
งดออกเสียง จำนวน ......... ๒.........คะแนนเสียง

บายอดุลย์ นิยมสมาน ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญ้ตงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจำปี 
รองประธานฝีภาฯ (๑) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ประธานฯ มีสมาขิกสภาฯ จำนวน.......๒๐....... คบ ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประขุม

สมาขิกสภาฯ ท่านใด เห็นขอบในวาระที่ ๓ ให ้ตราเป ็นข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น

สมาขิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็บขอบในวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็บขอบในวาระที่ ๓ ให ้ตราเป ็นข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณ
รายจ่ายเพ ิ่มเต ิม (ฉบับท่ี ๑) ประจำจงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เห็นขอบ จำนวน  ๑๘........คะแนนเสียง
ไม่เห็บขอบ จำนวน .......... -..........คะแนนเสียง
งดออกเสียง จำนวน ......... ๒.........คะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติขออบุม้ตกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำจงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้เสนอ)

นายอดุลย์ นิยมฝีมาน ขอเขิญเลขานุการสภาฯ ขี้แจงระเบียบ 
รองประธานลภาฯ (๑)
ประธานฯ
นางลาวดุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
เลขานุการฝีภา'ฯ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๕๙ ในกรณีท ี่ม ืรายจ่ายหมวดค่าครุภ ัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ 

ผูกพัน แต่มืความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน 
ขออบุมตภันเงินต่อสภาทองถิ่นใด้อีกไมเกนระยะเวลาหนึ่งปี

ฯลฯ
นายอดุลย์ นิยมลมาน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานลภาฯ (๑)
ประธานฯ
นายจ ยะ จ ด ุเตขะ มอบบายกิตติ เกียรตึ๋มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ ๒
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ

น า ย ก ิต ต ิ. . .



- ๘ -

นายกิตติ เกียรติ'นูนตรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาซิกสภาฯ 
รองนายก ฝันจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ้มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
จ ึงได ้ตรวจสอบการดำเน ินการตามข ้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว ปรากฏว่ามีโครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่สามารถ 
ดำเน ินการก่อหนี้ผ ูกพ ันได้ท ับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต ่ม ีความจำเป ็นจะต ้อง 
ใข ้จ ่าย เง ิน น ั้น ต ่อไป อ ีก  จ ึงรวบ รวม โครงการด ังกล ่าว  ม าเพ ื่อ ข อ อ น ุม ัต ิก ัน เง ิน ต ่อ  
ส ภ าอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ระยอ ง ไป อ ีก เป ็น ระยะ เวล าห น ึ่งป ี ต าม ระ เบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการรับเง ิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน  การฝากเง ิน  การเก ็บร ักษาเง ิน  
และการตรวจเง ินขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง 
ดังรายการต่อไปนี้

๑.กองคลัง จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒.กองแผนและงบประมาณ จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๕๔,๘๔๒,๕๐๐ บาท 
๓.กองทรัพยากรธรรมซาติฯ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
๔.สำนักปลัดฯ จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๐,๑๗๖,๐๐๐ บาท
๕.กองการศึกษา จำนวน ๕๖ โครงการ เป็นเงิน ๕๙,๗๕๒,๐๕๐ บาท
๖.กองช่าง จำนวน ๗๐ โครงการ เป็นเงิน ๔๓๙,๘๘๒,๙๐๐ บาท
๗.สถานีขนส่งแห่งท่ี ๒ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมท้ังส้ิน ๑๕๕ โครงการ เป็นเงิน ๖๑๔,๐๕๓,๔๕๐ บาท
(หกร้อยสิบสี่ล้านห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทล้วน)
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกับเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน มาเพื่อให้สภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดระยองได้พิจารณาอนุมัติ
นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาซิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่
รองประธานฝ็ภาฯ (๑) ล้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาซิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประขุม ว่าครบ
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประขุม ตามระเบียบฯ หรือไม่

มีสมาขิกสภาฯ จำนวน......๒๒ คน ครบองค์ประขุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประขุม
สมาซ ิกสภาฯ ท ่านใด เห ็น ค วรอ น ุม ัต ิก ัน เง ิน งบ ป ระม าณ รายจ ่ายป ระจำป ี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือขึ้น
สมาซิกสภาฯ ท่านใด เห ็นควรไม ่อน ุม ัต ิก ัน เง ินงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประขุม...



มติท่ีประชุม อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณียังมิได้
ก่อหน้ีผูกพัน

อนุมัติ จำนวน......๒๐........ คะแนนเสียง
ไม่อนุมัติ จำนวน........ -...........คะแนนเสียง
งดออกเสียง จำนวน........๒..........คะแนนเสียง

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง ญ ัตต ิขออน ุม ัต ิขยายเวลาเบ ิกจ ่ายเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายจ่ายด้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้เสนอ)

นๆยอดุลย์ นิยมลมาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ขี้แจงระเบียบ 
รองประธานลภาฯ (๑)
ประธานฯ
นางลาวสมุา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
เลขานุการลภๆฯ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๕๙ วรรคสอง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน 

ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน ห ร ือเปล ี่ยนแปลงสถานท ี่ก ่อสร ้างให ้ขออน ุม ัต ิเปล ี่ยนแปลงและหร ือ 
ขยายเวลาเบ ิกจ ่ายได ้ไม ่เก ินอ ีกหน ึ่งป ีต ่อสภาท ้องถ ิ่นแล้วแต ่กรณ ี

นายอดุลย ์ นิยมฝมีาน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานฝ็ภๆฯ (๑)
ประธานฯ
นายปียะ ปีดุเตชะ มอบนายวราวุธ ปีนเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ ๑
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ
นายวราๅธ ปีนเงิน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ
รองนายก อบจ.เ6>) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายวราวุธ ปีนเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

_ ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวยจ่ายประจำปีงบประมาณ-- 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายจ่ายด้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
จ ึงได ้ตรวจสอบการดำเน ินการตามข ้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ (กรณ ีท ี่ก ัน เง ินไว ้เป ็นรายจ ่ายด ้างจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐) 
แล ้วปรากฏว ่าม ีโครงการท ี่ไม ่สามารถเบ ิกจ ่ายได ้ท ัน ใน ป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แต ่ม ีความจำเป ็นจะต ้องใข ้จ ่ายเง ินน ั้นต ่อไปอ ีก จ ึงรวบรวมโครงการมาเพ ื่อขออน ุม ัต ิ 
ข ย าย เว ล า เบ ิก จ ่าย เง ิน  ต ่อส ภ าองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดระยอง ต าม ระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทย...



- ๑ ๐ -

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ วรรคสอง ด ังรายการ . 
ต่อไปน้ี

๑. สำนักปลัด จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๘,๘๒๖,๐๐๐ บาท
๒. กองข่าง จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๕,๐๖๕,๐๐๐ บาท
รวมท้ังส้ิน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๔๓,๘๙๑,๐๐๐ บาท 
(สี่สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายจ่ายด้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
จึงขอเสนอญัตติขออนุม้ติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดระยองได้พิจารณาอนุมัติ
นายอดุลย์ นิยมลมาน มีสมาขิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่
รองประธานฝ็ภาฯ (๑) ล้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาขิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประขุม ว่าครบ
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประขุม ตามระเบียบฯ หรือไม่

มีสมาขิกสภาฯ จำนวน ๒๒ คน ครบองค์ประขุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประขุม
สมาขิกสภาฯ ท่านใด เห ็นควรอน ุม ัต ิขยายเวลาเบ ิกจ ่ายเง ินงบประมาณรายจ ่าย 

ประจำป ีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙ (รายจ ่ายค ้างจ ่ายป ระจำป ีงบ ป ระมาณ  พ .ศ .๒๕๖๐) 
กรณียังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือข้ี'น

สมาขิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรไม่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำป ีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙ (รายจ ่ายค ้างจ ่ายป ระจำป ีงบ ป ระมาณ  พ .ศ .๒๕๖๐) 
กรณียังมีได้ก่อหน้ีผูกพัน โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประขุม อนุมัต ิขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) กรณียังไม่ไค้ก่อหน้ีผูกพัน

อนุมัติ จำนวน.........๒๐.........คะแนนเสียง
ไม่อนุมัติ จำนวน...........-...........คะแนนเสียง
งดออกเสียง จำนวน..........๒.......... คะแนนเสียง
ก ่อนจะเข ้าส ู่ระเบ ียบวาระการประข ุมต ่อไป ผมขอหยุดพ ักการประข ุมสภาฯ 

เป ็นเวลา ๓๐ นาที ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการประข ุมสภาห ้องถ ิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๐ และจะเริ่มประขุมต่อ 
เวลา ๑๑.๐๐ น.

ขณะนี้เวลา ©๑.๐๐ น. ผมขอดำเนินการประขุมต่อครับ
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ, วาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ)

๙นายอดุลย-



■ <9)(9) “

นายอดุลย ์ นิยมฝมีาน ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)
รองประธานลภาฯ (e ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๐ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
ประธานฯ (คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นผู้เสบอ)

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ขี้แจงระเบียบ
นางสาวดุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการประขุมสภาท ้องถ ิ่น พ.ศ. ๒£๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒££๔

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น 
ตามร่างเดิม และตามที่ม ีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทีกความเห็นยื่นต่อ 
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน ้อยจะต้องระบุว ่าได้ม ีหรือไม่ม ีการแก้ไขเพ ิ่มเต ิม 
ในตอบหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย 
การแปรญัตติน้ันเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน 
คำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประขุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญ ัตติไปร่วมประขุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ ื่อแถลงประกอบ 
รายงานหรือขี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ £ e  ในการพิจารณาร่างข้อบ ัญญัต ิวาระที่สอง ให ้ปรึกษาเร ียงตามลำด ับข ้อ 
เฉพาะที่ม ีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว ้นแต่ท ี่ประขุมสภา 
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ล้าที่ประขุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็บด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็บด้วยกับการแก้ไข 
ในข้อใดแล้ว ไมให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ ้าข ้อความในข ้อใดท ี่ได ้ม ีมต ิไปแล ้วข ัดแย ้งก ันหร ือบกพ ร ่องในสาระสำค ัญ  
ท ี่ประข ุมสภาท ้องถ ิ่นจะลงมต ิให ้ส ่งบ ีญหาน ั้นไปให ้คณะกรรมการแปรญ ัตต ิพ ิจารณา 
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มี 
มติส,งบีญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อน้ันๆ 
เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม,เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติ 
ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งห่รือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประขุม 
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เม ื่อ คณ ะกรรม การแป รญ ัตต ิได ้ย ื่น รายงาน การพ ิจารณ าข ้อท ี่ได ้ระง ับ ไว ้น ั้น
---------------------ตาม วรรคส าม แล ้วให ้ป ระธาน ส ภาท ้องถ ิ่น ส ่งรายงาน น ั้น ให ้แก ่ส ม าช ิกส ภาท ้องถ ิ่น ๊

ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประขุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ในการประขุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประขุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้

เท่านั้น
ข้อ SOO ญ ัต ต ิร ่าง ข ้อ บ ัญ ญ ัต ิท ีส่ ภ าท ้อ งถ ิ่น ล ง ม ต ิร ับ ห ล ัก ก าร  และส ่ง 

คณะกรรมการแปรญัตติพ ิจารณาตามข้อ ๔๙ เม ื่อคณะกรรมการแปรญ ัตติพ ิจารณาแล้ว 
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานย่อ 
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น

รายงานย่อ...



รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใด 
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น 
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติ

ข้อ £๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญ้ติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประขุม 
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประขุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่

นายอตุลย์ นิยมลมาน ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”! รายงานผลการแปรญัตติต่อสภาองค์การ 
รองประธานสภาฯ (๑) บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ประธานฯ
ฝ็.อบจ.รุ่งโรจน์ สิลมัฐ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผมนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 
กรรมการแปรญัตติ'1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๕ อำเภอเมืองระยอง 

ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประขุม
ด้วยในการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 

ครั้งที่ ๕ ประจำป็ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง 
ข ้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายเพ ิ่ม เต ิม (ฉบับที่ ๒) ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. -  ๒๐.๐๐ น. และวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น. รวม ๒ วัน เป็นเวลา ๒๔ ข่ัวโมง ณ ห้องประขุม ๑ (ช้ัน ๙) 
องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดระยอง ไม ่ม ีผ ู้มาย ื่นหน ังส ือเสนอคำแปรญ ัตต ิแต ่อย ่างใด 
จึงขอเสนอผลการพิจารณา ดังนี้

๑. ท ีป่ระขุมคณะกรรมการแปรญัตติม ี นางสาวอ มุา วิภูษณะ เป็นประธานกรรมการ 
และนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เป็นกรรมการ/เลขานุการ (ชั่วคราว)

๒. ไม่มีผู้มายื่นหนังสือเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด
๓. การพ ิจารณ าร ่างข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบ ป ระม าณ ด ังกล ่าว  เร ิ่มต ั้งแต ่ซ ื่อข ้อบ ัญ ญ ัต ิ 

และเรียงตามลำดับเป็นรายข้อ ซื่งผลการพิจารณามีดังนี้
(๑) ซื่อข้อบัญญัติ ไม,มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
(๒) หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
(๓) ขอท ๑,๒ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
(๔ )ข้อท ๓ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
(๕) ข้อที่ ๔ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
(๖) ข้อท่ี ๕ ไม,มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ดังน้ัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕๐ และข้อ ๑๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด ้วยข ้อบ ังค ับการประข ุมสภาท ้องถ ิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ ิ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ คณะกรรมการแปรญ ัตต ิได ้พ ิจารณาและศ ึกษารายละเอ ียด ตามระเบ ียบ 
กฎหมายท ี่เก ี่ยวข ้องแล ้ว จ ีงม ีม ต ิเป ็น เอกฉ ับ ท ่เห ็น ขอบ ร ่างข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบ ป ระม าณ  
รายจ ่ายเพ ิ่ม เต ิม  (ฉบับที่ ๒) ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้นำเสนอต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาต่อไป

น า ย อ ด ุล ย . . .



นายอดุลย ์ นิยมสมาน มีสมาขิกสภา  ๆ จำนวน ๒๒...... คน ครบองค์ประขุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประขุม
รองประธานสภาฯ (e) สมาขิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานฯ ร ายจ ่าย เพ ิ่ม เต ิม  (ฉบับที่ ๒) ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๐โปรดยกมือขึ้น

สมาขิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบผ่านวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ ร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิ 
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่า ย เพ ิ่ม เต ิม  (ฉ บ ับ ท ี่ ๒) ป ร ะ จ ำ ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .๒๕๖๐ 
โปรดยกมือขึ้น

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมมีมติเห็นขอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ ิ่ม เต ิม (ฉบับที่ ๒) ประจำป ีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๐

เห็นชอบ จำนวน  ๒๐.......คะแนนเสียง
ไม่เห็บชอบ จำนวน ...........-......... คะแนนเสียง
งดออกเสียง จำนวน ..........๒.........คะแนนเสียง

นายอดุลย ์ นิยมลมาน ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปี 
รองประธานฝ็ภๆฯ (a ) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ประธานฯ มีสมาขิกสภาฯ จำนวน........ ๒๒ คน ครบองค์ประขุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประขุม

สมาขิกสภาฯ ท่านใด เห็นขอบในวาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัตงิบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น

สมาขิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบใบวาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัตงิบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมมีมติเห็นขอบในวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เห็บขอบ จำนวน .......๒๐.......คะแนนเสียง
ไม่เห็บขอบ จำนวน ..........-.......... คะแนนเสียง
งดออกเสียง จำนวน .........๒.......... คะแนนเสียง

A Aระเบียบวาระท ๖ เรอง อินๆ
นายอดุลย์ นิยมลมๆบ มีสมาขิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่
รองประธานฝืภๆฯ (<a) ขอเชิญ ส.อบจ.เดขา บุญธรรม ครับ
ประธานฯ
ล.อบจ.เดชา บุญธรรม______  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาขิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายเดซา บุญธรรม สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอนิคมพัฒนา กระผมต้องขออนุญาตท่านศุภขัย 
จ ิตรดล ก ระผม พ ูด ใน ฐาน ะข อ งผ ู้อ าศ ัยต ำบ ลเน ิบ พ ระ เน ื่อ งจ าก เม ื่อ ว ัน ท ี่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ท่ีผ่านมา ได้มืกลุ่มคนท่ีมาจากอำ๓ อนิคมฯได้เข้ามาเท่ียวที่หาด PMY 
แล้วโดนทำร้ายร่างกาย เนื่องจากช่วงคํ่าๆหาด PMY มีความมืดมาก และเพื่อเป็น 
การลดปีญหาอาขญากรรม กระผมขอฝากท่านสมาขิกสภาฯ ผ่านไปยังท่านผู้บริหาร 
นะครับ ว่าขอให้ติดไฟส่องสว่างหรืออาจจะเพิ่มกล้อง CCTV เพื่อที่ประขาซน 
ท่ีเข้ามาพักผ่อน ห่รือมาเท่ียว ได้มืคโภมรู้สึกว่าปลอดภัยใใพีวิตและทรัพย์สิน และเร่ืองสุดห้าย

สวนรุกขาติ...



■ ©Gl -

นายอดุลย์ นิยมลมาน 
รองประธานลภาฯ (๑) 
ประธานฯ
ล.อบจ.พายัพ ผ่องใล

นายอดุลย์ นิยมลมาน 
รองประธานลภาฯ (๑) 
ประธานฯ
ฝี.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ

นายอดุลย์ นิยมฝีมาน 
รองประธานสภาฯ (๑) 
ประธานฯ

สวบรุกฃขาติในพ้ืนท่ี ต.เนินพระ กระผมมองว่าเหมือนป่ากลางใจเมือง ซ่ึงใช้ประโยชน์ 
น้อยมาก ถ้าเป็นไปได้ กระผมอยากจะเห็นท่านนายก อบจ. ช่วยแปลงพื้นที่ป่าตรงนี้ 
ให้เป็นปอดของประซาซนเมืองระยอง ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ

มีสมาซิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่
ขอเชิญ ส.อบจ.พายัพ ผ่องใส ครับ

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาซิกสภาฯ 
ผู้ทรงเกียรติ กระผมบายพายัพ ผ่องใส สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เขตอำเภอเขาซะเมา กระผมขออนุญาตแจ้งเรื่องผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยัง 
คณะท่านผู้บริหาร เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประซาขนในส่วนหนึ่ง ท ี่ผ ่านมา 
เป็นช่วงของมรสุม ฝนฟ้าก็ตก บางทีก็เกิดเหตุการณ์นํ้าท่วม อุทกภัยบ้าง ซ่ึงในส่วนน้ัน 
เราก็ช่วยแก้ไขกันไป เร่ืองของอุปกรณ์ในการซ่อมแซมสนาม ไม่ทราบว่าพวกยางมะตอย 
ทาง อบจ.พอมืเหลือบ้างหรือไม่ ซึ่งกระผมเองก็ได้มืคุยกับทางท้องถิ่นพื้นที่ในอำเภอ 
ว,าปิญหาที่ขาวบ้านเดือดร้อนคือ ถนนท่ีมับพัง ซึ่งทางท้องถิ่นเอง เขาก็พร้อมที่จะให้ 
ความช่วยเหลือ ความร่วมมือกับเราในการซ่อมบำรุง เพียงแต่ขาดอุปกรณ์ ถ ้าเรา 
พอมือุปกรณ์ซ่อมแซม ช่วยแจ้งให้สมาซิกสภาฯ ได้ทราบด้วย เราจะได้ดำเนินการ 
ประสานงานไปยังท้องถิ่นให้เขามารับไป เพ ื่อดำเน ินการแก้ไขในเบ ื้องต้นก่อน 
ขอบคุณครับ

มีสมาซิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่
ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ครับ

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาซิก 
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง เขตเล ือกตั้งท ี่ ๕ อำเภอเม ือง กระผมขออน ุญาตฝากเร ียนท ่าน 
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ในป็ญหาเรื่องของถนนสายขากใหญ่ - 
บ ้านแลง ท ี่ท ่านนายก อบจ. ได ้เคยต ั้งงบไว ้ และได้โอนออกไปแล้ว จำนวน 
สองร้อยกว่าล้าน จะมืช่วงถนนเส้นเฮ้าส์ซิ่ง บริเวณศาลเจ้า ท่ีผ่านมาทางกองช่างได้นำ 
หินคลุกไปลงแล้ว เน ื่องจากฝนตกถนนเป็นหลุมเป ็นบ่อ และมีไหล่ทางท ี่กว ้าง 
พันจากไฟแดงสายซากใหญ่ไปก่อนจะถ"งสะพานคลองซากกะสาว ฝากกองช่างช่วย 
แก้ไขป็ญหาที่เกิดขึ้น เพราะว่าถนนเส้นนี้เก ิดอุบัติเหตุปอยมาก ฝนตกนั้าก็เริ่มขัง 
เป็นหลุมเป็นบ่อ กระผมขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ครับ

ล . อ บ จ . อ ุม า . . .



ล.อบจ.อุมา วิภูษณะ

บายอดุลย์ นิยมลมๆบ 
รองประธานลภาฯ (๑) 
ประธานฯ
ล.อบจ.คุกชัย จิตรดล

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาซิก 
สภาๆ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวอุมา วิภ ูษณะ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอแกลง ดิฉันมีอยู่ ๒ เรื่อง ที่จะเรียนแจ้งผ่าน 
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองไปยังคณะท่านผู้บริหาร เรื่องแรก 
มีประขาซบที่อำเภอแกลง ฝากสอบถามเรื่องของความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียน 
มัธยมตากสินแกลง ซ ึ่งตอนนี้ถ ือว่าเป ็นเร ื่องท ี่ม ีการพ ูดคุยก ับมาก เพราะทุกคน 
คาดหวังที่จะมีโรงเรียนที่ดีเกิดขึ้น เราจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่อำเภอเมืองระยอง 
อยากจะให้ผู้เกี่ยวข้องไต้รายงานความคืบหน้าว่ามีการดำเนินงานไปถึงไหน และ 
มีโอกาสที่จะเชิญสมาซิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ได้ไปสัญจรสักครั้งหรือไม่ 
และเรื่องที่สอง ดิฉันใคร,ขอสอบถามเรื่อง ความคืบหน ้าการก ่อสร้างโครงการ 
ศูนย์พระราขดำริ อ่างเก็บนํ้าดอกกราย เนื่องจากในส่วนนี้เป็นการร่วมมือขององค์กร 
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นท ั่วท ั้งจ ังห ว ัด  ท ี่เร าไต ้จ ัด ท ำส ิ่งน ี้เพ ื่อ พ ระบ าท ส ม เด ็จ  
พระปรม ินทรมหาภ ูม ิพลอด ุลยเดข ร ัชกาลที่ ๙ ห ลายท ่าน ไต ้มาสอบถามว ่า 
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะพานักเรียน และคนในขุมขบมาดูงาน ดิฉันก็ฃอเรียนสอบถาม 
ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะท่านผู้บริหาร ว่าดำเนินการไปกี่เปอร์เซ็นต์ และ 
มีโอกาสที่เราจะไต้ไปร่วมซมบ้างหรือไม่ ดิฉันขอเรียนสอบถาม ๒ เรื่อง ขอบคุณค่ะ

มีสมาซิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่
ขอเชิญ ส.อบจ.คุภขัย จิตรดล ครับ

เรียบ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาซิกสภาฯ 
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายศุภขัย จิตรดล สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ อำเภอเมือง กระผมต้องขอขอบคุณ ส.อบจ.เดซา บุญธรรม 
ที่ไต้พูดถึงพื้นที่เขตอำเภอของผม กระผมต้องขอเรียนขี้แจงถึงพื้นที่ให้ทราบก่อนว่า 
ฝืงหนึ่งเป็นทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนอีกฝ่งเป็นที่ของคนรวยที่เขาไต้ซื้อที่ดิน 
เอาไว้ ซึ่งบริเวณนั้นเป็นพื้นที่เปลี่ยว และห่างหลายร้อยเมตร และไม่มีใครอาศัยอยู่ 
ส่วนในเรื่องของการสนับสนุนไฟฟ้า เส้นทางนั้นเป็นเส้นบูรพาขลทิศ ซึ่งไม่ใช่ถนน 
ของ อบจ. ส ่วนการประสานระหว่าง อบจ. ก ับเทศบาลตำบลเน ิบพระ กระผม 
เคยไต้ประสาบเทศบาลตำบลเนินพระไปแล้วว่า ส้ามีอะไรให้ทาง อบจ.ช่วยให้บอกไต้ 
เลยครับ แต่ทางเทศบาลเองก็ไม่ไต้มีการตอบรับอะไรมา และอีกฝืงหนึ่งหาดสุขาดา 
ตรงนั้นเป็นเขตมาบตาพุด งบประมาณเขาค่อนข้างเยอะ กระผมเลย'พได,ดูตรงบันมาก 
และก็มีพวกร้านค้า หรือร้านอื่นๆ ที่จำหน่ายกันอยู่ กระผมคิดว่าไม่น่ามีปีญหาใดๆ 
แต่ที่ดูแล้วค่อนข้างเปลี่ยวก็ใบส่วนของเทศบาลเนิบพระ ช่วงระหว่าง PMY และ 
หาดสุขาดา ที่เขาขาย'ยู่ ค่อนข้างเปลี่ยวอยู่จุดหนึ่ง ทั้งนี้กระผมขอฝากท่านผู้บริหาร 
ประสานกับนายกฯพ้ืนท่ี เผื่อจะพูดคุยตกลงกันไต้ และส่วนของสวนปา พวกเครื่องเล่นนั้น 
เป็นงบของผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากเป็นหน่วยของราขการ เทศบาลเคยประสาบขอแล้ว 
แต่เขาไม่ให้ปาไม้ของเขาค่อนข้างยุ่งยาก ขอขอบคุณครับ

น า ย อ ด ุล ย . . .



นๆยอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาซิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่
รองประธานสภาฯ ((ร) ขอเซิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ
ประธานฯ
ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิๆล เรียบ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาซิกสภาฯ 

ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอแกลง ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารและ 
ผู้อำนวยการกองต่าง  ๆ ท ี่สามารถจัดทำงบประมาณให้เก ิดประโยขน่กับจังหวัด 
ระยอง เพ ราะว ่าท ่าน ป ระธาน ส ภ าฯ  ก ับด ิฉ ัน เอง ระยะ เวล าพ อ ก ัน  ๑๓ ปี 
เราไม่ค่อยเคยเห็นงบเพิ่มเติมถึง ๒ ฉบับ อย่างมากสุดที่ดิฉันอยู่มา ๑๓ ปี แค,ฉบับเดียว 
แ ล ะอ ย ่างท ี่ผ ู้บ ร ิห ารเคยน ำเร ียน ว ่าจ ังห ว ัด ระยอ งม ีการพ ัฒ น า เง ิน เพ ิ่ม จาก  
๗ 00,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมัยป ๒<£๔๗ จนปีจจุบันขบเปน ๒,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยองม ีการเต ิบ โตเป ็น อย ่างมาก ว ันน ี้ก ็ถ ือ เป ็นโอกาสท ี่ด ีสำหรับคนระยอง 
ที่ได้รับโอกาสใต้รับงบปร ะมาณอย่างเต็มที่ และเรื่องสุดท้าย เป็นเรื่องการหารือการ 
ประขุมภายในของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะเห ็นได้ว ่าบางครั้ง 
เราจะมีข ้อติดข ัดในเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด ิฉ ันมองว่ากองกิจการสภา อบจ. 
ทำหน้าที่ค่อนข้างดี มีการจัดทำคู่มือไว้ให้ท่านสมาซิกสภาฯ แต่ละท่าน ซึ่งพวกเรา 
เป็นสภาฯ เดียว ที่ไมมีฝ่ายด้าน เพราะฉะนั้น อยากให้ทุกท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ 
และเราน่าจะมีเวลาพักกันสักนิดบึงเพื่อได้ร่วมพุดคุยกัน เพราะว่าความคิดเห็นของ 
เราทั้ง ๒๘ คน อาจจะม ีความคิดแย้ง แต่ภายใต้ข ้อบ ังค ับของการประขุมสภาฯ 
อาจจะทำให ้เราม ีความคิดเด ียวได ้ ด ิฉ ันก็ฃอฝากมายังท ่านประธานสภาฯ และ 
เพื่อนสมาซิกสภาฯ ว ่าถ ้าเราสามารถเร ียนเจากข ้อบ ังค ับหรือการประข ุมแห ่งน ี้ 
ก ็จะเป ็นโอกาสท ี่ด ีสำหรับพวกเราเอง และโดยเฉพ าะอย ่างย ิ่ง  ท ่านผ ู้บร ิหาร 
ซ ึ่งอย ู่ในเวท ีระด ับขาต ิอย ู่แล ้ว ก ็เป ็นส ิ่งท ี่ทำให ้เราเร ียนรู้ เป ็นประสบการณ์ให้ 
เราได้ทำหน้าที่ในสภาฯ อันทรงเกียรตินี้ได้ ดิฉันก็อยากฝากท่านประธานสภาฯ และ 
เพ่ือนสมาซิกสภาฯ ไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

นายอคุลย์ นิยมสมาน มีสมาซิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่
รองประธานสภาฯ (ร)) ขอเซิญ ส.อบจ.ภัคปีพิภพ นิธิขวัญจิตร์ ครับ
ประธานฯ
ล.อบจ:ภัคปพิีภพ นิธิขวัญจิตร์ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและท่านสมาซิกสภาฯ'

ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายภัคป๋พิภพ นิธิขวัญจิตร์ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอแกลง กระผมมีเรื่องที่จะเรียนแจ้งให้ที่สภาฯ 
ทราบอยู่ด้วยกัน ๓ เรื่องครับ

เร ื่องแรก เร ื่องไฟฟ ้าแสงสว ่างให ้ก ับ เส ้นปากทางแกลงมาออกส ี่แยก 
ท่าเรือแกลง กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านผู้บริหาร และ 
ทางกองข่างที่ด ูแลรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งโครงการนี้ตั้งแต่ผู้รับเหมาไต้ลงไปทำ 
โครงการก็เกิดปัญหาจากพี่น้องประซาขนอยู่มาก ทั้งๆที่กระผมก็ได้ประสานงาน

ผ่านกองข่าง...



ผ่านกองข่างอยู่ครั้งหนึ่งแล้ว เร ื่องการตั้งแนวเสาของไฟฟ้าแสงสว่าง อยากจะ 
ขออนุญาตให้ท่านช่วยทบทวนอีกครั้งนะครับ ในช่วงระหว่างการตั้งเสา มันค่อนข้าง 
ติดถนนมาก ส่วนหนึ่งใด้ประสานงานเกี่ยวกับการตั้งแล้วพี่น้องประขาขนนั้นใม่มี 
ความสะดวกในการเลี้ยวเข้าบ้าน เราก็ได้มีการหารือทางช่างเขาก็แจ้งว่าจะขยับให้ 
ขณะบี้'ปีญหายังไม่จบ เพราะว่าต้นเสาไฟติดกับขอบถนนเลย ถ้าเกิดเราตั้งไปแล้ว 
ก็กลัวเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น กระผมมาหารือก่อนที่โครงการจะเสร็จ ผู้ท ี่ดำเนินการ 
รับผิดชอบในส่วนบ้ี

เรื่องที่สอง กระผมเพ ิ่งทราบข ่าวจากผ ู้บร ิหารโรงเร ียนวัดคลองท ุเร ียน 
ว่าเรามีพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งปีจจุบันทางโรงเรียนได้ใช้ 
พื้นที่อยู่ กระผมอยากจะขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านผู้บริหารว่า 
ท่านได้ทราบหรือไม่ ในที่ของโรงเรียนบ้านคลองทุเรียนเป็นที่ของ อบจ. ก็จะคล้ายๆ 
กับที่หน้าอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ก็เข้าใจว่าน่าจะมีการโอนให้กับหน่วยงานหลักในสมัยนั้น 
กระผมก็อยากจะให้ทบทวนตรงบี้น ิดนีง ตรวจสอบว่าตรงบี้เป ็นพื้นที่ของ อบจ. 
จริงหรือไม่

เรื่องที่สาม ในฐานะที่กระผมเป็นสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระยอง เขต ๒ อำเภอแกลง ได้มีพ ี่น ้องประขาขนอยู่จำนวนมากได้มาสะท้อนถึง 
ใ]ญหา'ว่า ส.อบจ. เคยผ่านไปแถวโลตัสแกลงหรือไม่ กระผมก็ตอบว่า เคยไป เขาบอก 
ว่า อบจ.แจ้งว่าเราจะมี EEC อำเภอแกลงนั้นเป็นประตูไปสู่จันทบุรี จังหวัดตราด 
เกาะข ้าง แต่ในส ่วนของถนนทุกวันน ี้ม ีความยํ่าแย ่มาก กระผมก็ได้ตอบไปว่า 
โดยความร ับผ ิดชอบไม ่น ่าจะเป ็นของ อบ จ.ระยอง เข าได ้ถาม ว ่า ถ ้าสมมุต ิ 
เขาไม่สะท้อนใ]ญหาที่เกิดขึ้นผ่านมายังผู้แทนหรือตัวแทนของอำเภอแกลง แล้วจะ 
ผ่านไปยังใครได้ กระผมก็ได้ตอบว่า ในเขตพื้นที่บ ี้เป ็นของ ส.อบจ.กนกวรรณ 
เบญจาทิกุล และเขาก็ได้ตอบกลับว่า เขาไม่กล้ามาคุย เขาเลยขอฝากเรื่องมาแจ้ง 
บอกต่อ เพราะฉะนั้นแล้วในฐานะที่เราเป็น ส.อบจ.เขตอำเภอแกลงด้วยกัน กระผม 
ก็ฃออนุญาตสะท้อนใ]ญหาว่า บ ้านเราจะสวยจะงามได้ม ันต้องด ูท ุกส ิ่งท ุกอย่าง 
เราบ อ กว ่าอำเภ อ แกลงเป ็น อำเภ อให ญ ่ ม ีธ ุรก ิจก ารท ่อ งเท ี่ยวอ ย ่างม าก ม าย 
แต่ถนนบ้านเรานั้นยังไม่ดีพอ กระผมขอสอบถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง 
ท่านผู้บริหาร ว่าเราจะประสานงานผ่านไปยังผู้ร ับผิดชอบโดยตรงเพี่อที่จะทำให้ 
ในส่วนของพื้นที่ที่ได้อภิปรายไปทำให้สวยงามได้หรือไม่ ยังไงกระผมก็ฃอฝากให้ 
ช่วยกันสนับสบุนโครงการนี๋ให้พี่น้องประชาขนด้วย ขอบคุณครับ

นายอดุลย์ นิยมสมาน ขอเขิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ขี้แจงเพิ่มเติมครับ
รองประธานสภาฯ (๑)
ประธานฯ
ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาพิกล เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาขิก 

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง เขตเล ือกต ั้งท ี่ ๑ อำเภอแกลง ดิฉ ันก็ต ้องขอขอบคุณ ส.อบจ. 
ภัคป็พิภพ นิธิขวัญจิตร์ ด้วยนะคะ ที่!ด้รับข้อมูลข่าวสารจากประขาซนมาบอกต่อถึง

ป้ญหาที่เกิดขึ้น...



ปิญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ แล้วปิญหาถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓ 
ก็อยู่ในความรับผิดขอบของหน่วยงานอื่น ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน อบจ. และ 
ในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียน คิดว่าในส่วนของพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เขาก็ได้รับเรื่องอยู่แล้ว ดิฉันก็คงจะฝากกลับไปที่ท่าน ส.อบจ.ภัคป็พิภพ นิธิขวัญจิตร์ 
ว ่าในส ่วนของผ ู้ท ี'ส ัญจรไปมา ในบางท ีก ็ให ้เขาเข ียนคำร ้องไปได ้นะคะ และ 
ในส่วนของดิฉ ันเองก ็จะหาริอกับท ่านผู้บริหารในเขตพื้นท ี่เทศบาลตำบลแกลง 
อึกครั้งหนึ่งค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาขีกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่
รองประธานสภาฯ (๑) ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ครับ
ประธานฯ
ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ

ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายเจษฎา สุนทรเวขพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอแกลง ในส่วนของกระผมก็เป็นปิญหาเดียวกัน 
กับท่าน ส.อบจ.พายัพ ผ่องใส ค ือเวลาท ี่ฝนตกเก ิดป ิญหาถนนเส ียหาย กระผม 
อยากจะได้ยางมะตอยถุง เพื่อที่กระผมกับขาวบ้าน ประซาขนในเขตพื้นที่ข่วยกัน 
ซ่อมแขมกันเอง เพราะกระผมเองก็เข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่กองซ่างเองก็มืแค่ขุดเดียว 
และเราจะเอางบประมาณ ไปสร้างใหม ่ท ั้งหมดก็คงจะไม ่ไหว กระผมขอฝาก 
ท ่านประธานสภาฯ ผ ่านไปย ังท ่านผ ู้บร ิหารซ ่วยประสานงานก ับทางกองช ่าง 
ให้ตรวจสอบว่ามืยางมะตอยถุงเหลือหรือไม่ ล้ามืกระผมจะขอรับไป เพื่อดำเนินการ 
แก้ไขเองครับ ขอบคุณครับ

นายอดุลย์ นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่
รองประธานสภาฯ (๑) ลำดับต่อไป กระผมขอเชิญท่านนายก อบจ.ระยอง ได้ขึ้แจงตอบข้อซักถาม
ประธานฯ ของสมาชิกสภาฯ แต่ละท่าน ดังนี้

๑. ส.อบจ.เดซา บุญธรรม เรื่องไฟฟ้า PMY และกล้องวงจรปิด 
๒. ส.อบจ.พายัพ ผ่องใส และ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ เรื่องวัสดุ 

อุปกรณ์ในการซ่อมแซมถนน
๓. ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เรื่องถนนสายบ้านแลงและการซ่อมบำรุง 
๔. ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรื่องความคืบหน้าของโรงเรียบมัธยมตากสินแกลง

และความคืบหน้าของโครงการพระราชดำริอ่างเก็บนี้าดอกกราย ” ------------------
๕. ส.อบจ.ภัคป็พิภพ นิธิขวัญจิตร์ เรื่องปิญหาเสาไฟฟ้าชิดขอบถนน
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ท่านสมาชิก 

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตขะ นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง

นายจ ยะ ปิตุเดชะ

กระผมขออนุญาต...



กระผมขออนุญาตตอบขอซักถามของ ส.อบจ.พายัพ ผ่องใส และ ส.อบจ. 
เจ ษ ฎ า ส ุนทรเวชพงษ ์ ก ่อนนะครับ เร ื่อ งของถน น ท ี่เส ียห ายบ างส ่วน และ 
มีความต้องการยางมะตอย สามารถติดต่อไต้ทางกองข่าง ตอนนี้เราเพิ่งจะหมดไป 
แต ่เรากำล ังดำเน ิน การจ ัดซ ื้อ  ถ ้าเราจ ัดซ ื้อ เร ียบ ร ้อยแล ้วก ็ส ามารถมาร ับ ไป  
ดำเนินการแก้ปีญหาไต้ ถ้ากรณีถนนมีความเสียหายมาก ก็ต้องดำเนินการจัดทำแผน 
ทางกองช่างต้องมาแจ้งเรื่องให้ทราบว่ามีการซ่อมแขมส่วนไหน หรือต้องดำเนินการ 
สร้างใหม่ ก็ต้องเสนอแผนมา ทีน ี้เราก ็จะดูเร ื่องของงบประมาณ ซ ึ่งเราอาจจะมี 
การเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมในปี ๒๕๖๑ ไต้ปกติ ถ้ามาอยู่ในแผนแล้ว เราสามารถท่ีจะ 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ตามความประสงค์ของพี่น้องประขาขนไต้ ต่อมาเรื่องของ 
ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ถนนสายซากใหญ่ -  บ้านแลง จริงๆเราไต้นำเข้าแผนแล้ว 
แต่เผอิญไปซํ้ากับแผน EEC เพราะฉะนั้นเราก็เลยหวังว่าให้ EEC เปีนผู้ผลักดัน 
เราจึงโอนเงินออกไปเพื่อไม่ให้ซํ้าซ้อน แต่ในขณะนี้ EEC ยังไม่ไต้แจ้งผลมาว่าจะไต้ 
หรือไม่ได้ กำลังอยู่ในช่วงที่เขาวิเคราะห์แผนกันอยู่ ซ ึ่งกองแผนติดตามเรื่องนี้อยู่ 
ถ้าไต้เราก็ใข้งบประมาณของ EEC แต่ถ้าไม่ไต้เราต้องกลับมาดูงบประมาณของ 
อบจ. ว ่าจะดำเน ินการต ่อไปอย,างไร ส่วนที,ด ีค ือ จ ัด อ ย ู่ใน แผ น  พ ร ้อมท ั้งม ี 
ก ารอ อ ก แ บ บ เร ียบ ร ้อ ยแ ล ้ว  ม ีการประมาณ การครบหมด รอแค,ว ่าจะได้ร ับ 
งบประมาณจาก EEC เมื่อไหร่ แต่ถ้าจะซ่อมแขมเสียหายบางส่วน ก็จะให้กองช่าง 
ไปดำเนินการให้ สามารถประสานงานที่กองช่างได้เลย อ ันน ี้ก ็เป ็นเร ื่องท ี่ทางเรา 
รอจาก EEC ต่อด้วยข้อซักถามของ ส.อบจ.อุมา วิภ ูษณะ เรื่องความคืบหน้า
การก่อสร้างโรงเรียนมัธยมตากสินแกลง ตอนนี้เรามีงบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว 
จำนวน ๑๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะอยู่ในขั้นตอน Layout กับการทำแบบเพิ่มเติม 
เพราะแบบส่วนหนึ่งก็อยู่ใน EEC และ ๑๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่อยูในงบประมาณ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติม ซ่ึงจะไม,เกี่ยวกับ EEC 
ซ ึ่งต อ น น ี้เราก ็ไต ้เร ่งท างก อ งช ่างอ ย ู่ เร าก ็พ ย าย าม ด ำเน ิน ก าร ให ้เร ็ว ท ี่ส ุด  
ส่วนโครงการพระราชดำริที่อ่างเก็บนํ้าดอกกราย ขณะนี้อยู่ในช่วงเฟสแรกที่กำลัง 
ด ำเน ิน ก ารก ่อ ส ร ้างอ ย ู่ ถ ้าท ่าน เด ิน ท างผ ่าน ไป ก ็ส าม ารถ เข ้าไป เย ี่ยม ซ ม ไต ้ 
และช่วยกันค ืดว ่าเราจะช่วยก ันบริหารอย่างไร ซ ึ่งทางฝ ่ายบร ิหารก ็ดำเน ินการ 
เฟสที่สองอยู่ แต่ยังไม่สมบูรณ์ ในวันที่ ๑ -  ๕ ธันวาคมนี้ เรามีโครงการที่จะนำ 
พี่น้องประซาซนไปทำพิธีรำลึกถึงในหลวง รัซกาลที่ ๙ และจังหวัดจะมีโปรแกรม 
ร่วมกับทางท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่าน 
ไปดูก็จะเห็นภาพเสร็จไปประมาณ ๘๐ -  ๙๐ เปอร์เซ็นต์ หมายถึงส่วนของเฟสแรก 
นะครับ และจะเสร็จสมบูรณ์ท ี่ส ุดก็ต้องรอเฟสสอง ซ ึ่งเรากำล ังหางบประมาณ 
จากกองทุนไฟฟ้าได้มาแล้ว ๑๔ ๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะเหลือที่จะเติมในส่วนที่ขาด 
เรากำลังคิดว่าต้องดูงบจากในส่วนไหนไต้บ้าง เพื่อมาประกอบ แต่ว่าแผนก็อยู่ 
ใน EEC เหมือนกัน ทาง EEC ก็สนใจที่จะให้ในโครงการพระราซดำริ แต่ว่าแบบ 
แปลนต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะ เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปีญหาที่ไม,ตรงกันกับ

เร่ืองท่ีขอ'ไป...



- ๒๐ -

เรื่องที่ขอ'ไป ก็ต้องมาปรับปรุงแบบใหม่ ต่อไปเรื่องที่ดิน อบจ. ว ัดคลองท ุเร ียน 
ที่ทางท่านส.อบจ.ภัคป๋พิภพ นิธิขวัญจิตร์ ไต้สอบถามมาว่าเป็นพื้นที่ของ อบจ.ระยอง 
จริงหรือไม่ กระผมเองไม่ทราบเหมือนกัน เพราะว่าสมัยก่อนท้องถิ่นไม่เป็นนิติบุคคล 
ท ี่สาธารณะก็เลยมาฝากไว้ท ี่ อบจ. เพราะทาง อบจ.เป ็นน ิต ิบ ุคคลมานานมาก 
เป ็นหน ่วยท ้องถ ิ่นหน ่วยแรกท ี่เก ิดข ึ้นในจ ังหว ัดระยองก ็ค ือ  องค ์การบร ิห าร 
ส่วนจังหวัด เพราะฉะนั้น เมื่อก่อนนี้ อบต. เทศบาล ทั้งหลาย ไม่ได้เป็นนิติบุคคล 
และการมืที่สาธารณะ ก็ยกให้เป็นขื่อของ อบจ. ถ้า อบจ.จะให้!รงเรียนใช้ 
ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ก็ว่ากันไป แต่ช่วงหลังๆ ก็มืการมาขอคืน เราก็ให้ไป 
ไม่ได้ขัดช้องอะไร ถ้าเขาอยากจะได้ ให้ทำหนังสือมาขอคืน ต่อไปเป็นเรื่องของถนน 
สายหน้าโลตัสแกลงของทางหลวงแผ่นดิน เขาก็มืแผนปรับปรุงอยู่ ถ้าท่านอยากจะถาม 
ท่านก็ต้องต้ังข้อสอบถามผ่านไปผู้ว่าราขการจังหวัด และทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเชิญ 
แขวงทางหลวงมาตอบ ว่ามืแผนอะไร แบบไหน ต่อไปเป็นเรื่องเสาไฟติดถนน 
กระผมขออนุญาตตอบรวมเรื่องของไฟฟ้า เพราะไฟฟ้าเป ็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก 
กรณีฝนตกไฟฟ้าดับเป็นเรื่องปกติ และได้รับเรื่องร้องเรียนมาทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะ 
เป็นทางหลวงชนบท อบต. อบจ. หรือของหน่วยงาบไฟฟ้าเอง ก็ดับเหมือนกันหมด 
เพียงแต่ว่าใครจะดำเนินการก่อน กระผมขอเรียบว่า การขอไฟฟ้า เราเองตระหนักถึง 
เรื่องนี้ ตอนท่ีขอก็อยากได้ พอไห้!ปแล้วก็ไช้ได้ประมาณ ๓ วัน ช่วงหน้าฝนพอไฟดับนาน 
ทางเราก็โดนว่า โดนร้องเรียนมา และเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการซ่อมได้ทัน 
ท่ัวถึง เพราะมันทั้งจังหวัด กองช่างเองก็มืหน่วยอยู่กองเดียว กรณีถ้าใครฃอก็จะต้อง 
ให้รับมอบไป อย ่างท ี่เราไปต ิดไว ้ท ี่ชายทะเลส ุนทรภ ู, เราก ็ยกให ้ส ุนทรภ ู,เลย 
ถ้าเกิดไฟดับ ไฟเสีย ไฟขาด ทางสุนทรภู่ก็ต้องดำเนินการรับผิดชอบเอง ท้องถ่ินใด 
ที่ต้องการไฟฟ้า ถ ้าขอทางเรามา เราจะด ูเง ื่อนไขเลยว ่าถ ้าขอแล ้ว ค ุณสามารถ 
รับผิดขอบได้ ตอบข้อสอบถามจาก ส.อบจ.เดชา บุญธรรม กระผมขอเรียนว่าที่นี้เป็น 
จุดใหญ่ ถนนสายนี้เป็นของทางหลวงชนบท ได้จ้างสำรวจออกแบบไว้บางส่วนแล้ว 
แล้วทำไม่ครบ มาขอเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เราก็ให้ไปแล้วในการศึกษา 
ถึงผลกระทบจากแยก PMY ไปถึงแยกนางยักษ์ เกี่ยวพันเจดีย์กลางนั้า อยู่ในช่วงทำ 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม แต่ทางหลวงชนบทเขายินดี ถ้ามืเอกสาร EIA และเอกสารอ่ืนๆครบ 
เข าก ็ส าม ารถจ ัด งบ ป ระม าณ ให ้ ข ื่ง เป ็น เร ื่องข ้อตกลงท ี่ให ้ อบ จ.ท ำเพ ิ่ม เต ิม  
ในส่วนการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเราก็ให้!ปแล้ว ๓ , ๐๐๐,๐๐๐ บาท กระผม 
จำได้ และน่าจะใกล้จบแล้ว ทีนี้กระผมเรียนว่าป่าสงวนที่ท่านบอกนั้น ทำได ้ยาก 
เพราะไม ื่ใชอำนาจเรา เทศบาลเน ินพระเคยขอไปแล้ว แต่เค้าไม,อนุญาตให้ใช้ 
เราเองก็ทำอะไรไม่ได้ แต่ว่าข่าวดีคือ เมื่อ ๒ -  ๓ วันที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงมาเปิดศูนย์ EEC เรื่องสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพิษ และกระผมก็ได้ไปพูดคุยกับท่าน และท่านก็ได ้พ ูดว่าตกลง 
จะพัฒนาป่าที่อยู่กลางเมือง ประกอบด้วย สวนพฤกษศาสตร์ สวนสน ป่าเจดีย์กลางนํ้า 
ป่าหนองสนมท่ีอยู่ในเขตเนินพระ รวมแล้วน่าจะประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ ไร่

โดยมีการนัด...
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นายอดุลย์ นิยมลมๆน 
รองประธานลภๆฯ (๑) 
ประธานฯ

โดยมีการนัดทำ MOU ตกลงกันตามกฎหมาย โดยมีกระทรวงทรัพยากรๆ จังหวัด 
อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเนินพระ สามารถใช้ประโยชน์ที่ไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งได้ตกลงกัน และอยู่ในขั้นตอนที่ให้นิติกรร่าง MOU เงื่อนไขกัน ที่เป็นประโยชน์ 
เม่ือเซ็นต์แล้ว ก็สามารถพัฒนาได้ และนี้ก็คือข่าวดีที่ท่านยอมรับว่ามีคนมาใช้สอยเยอะ 
เป็นประโยชน์ เป็นปอดของคนระยอง เป ็นป่ากลางเม ืองจริง  ๆ และไม่ใช่ป่าบก 
เป็นป่าชายเลนที่ไม่เหมือนใครใบประเทศสามารถพัฒนาได้ และเราก็ม ีแผนงาน 
มีแบบ มีผลการศึกษาครบมาตั้งบานแล้ว แต่ว่าติดอยู่ท ี่กระทรวงท่านไม่อนุญาต 
แต่ตอนนี้ท่านเช้าใจแล้ว ท่านก็จะอนุญาตให้ใช้ตามความเหมาะสม เรื่องของถนน 
และไฟฟ้า เรามีงบไฟฟ้า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็น 
งบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เราสร้างเสร็จก็จะยกให้เทศบาลตำบลเนินพระ 
ไปรับผิดขอบ ตอนนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนประกาศขายแบบ หาผู้รับจ้าง ให้ท่านทั้งหลาย 
ได้รับทราบว่าจะมีไฟเป็นแบบ High Mast โดยงบ อบจ. จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ส ่วน ถน น ส ายเล ียบ ท ะเลก ็อย ู่ใน งบ  EEC ท ี่จะมอบ ให ้ อ บ จ .เป ็น ค น ศ ึก ษ า 
อ อ ก แ บ บ ก ็ค ือ บ ูรพ าช ล ท ิศ เช ื่อ ม ต ่อ ม า ท ำแท น ท างห ลวงชน บ ท ท ั้งห ม ด  
และถ้า EEC อนุมัติมาเมื่อไหร่ และได้อะไรบ้าง ก็จะสมบูรณ์ เน ื่องจากที่ให ้เรา 
เพราะว่า ถนนสายนี้จะผ่านตะพง เซิงเนิน ข ้ามคลองที่ปากน ํ้าระยอง ข ้ามเขต 
เทศบาลนครระยอง มาถึงนางยักษ์และมาเจอเนินพระ และข้ามจากเนินพระมาเจอ 
มาบตาพุด ผ่านจากมาบตาพุดก็เป ็นบ้างฉาง ผ่านบ้านฉางไปก็จะเป็นสนามบิน 
อู่ตะเภา คือเช้าข่ายอำนาจหน้าที่ชององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพราะเป็น 
การเช่ือมต่อท้องถ่ินทุกท้องถ่ิน ทาง EEC ยกให้ อบจ. โดยการจ้างให้เงินทำ Master Plan 
เดียวกัน รูปแบบเดียวกัน รองรับกันทั้งหมด น่าจะเป็นตัวเลข ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  
กว่าล้านบาท ท่ี EEC ให้เรามาดำเนินการ กระผมเรียนมาให้ทราบว่าสิ่งที่เราได้ 
ประสานมา โดยเฉพาะเรื่องนํ้าบนเกาะเสมีด รัฐมนตรีท่านบอกว่าให้นํ้าไปเกาะเสมีด 
บํ้าเสียคงจะมากมายและไม่มีระบบกำจัด จะทำให้นํ้าเสียเยอะ และไม่มีใครไปเถียงท่าน 
หรือแย้งท่านได้ เลยกลายเป ็นการบ้านเพิ่มขึ้นต้องมาคิดว่าระบบนํ้าเส ียจะบำบัด 
ยังไงที่เกาะ ก็ต ้องมาตั้งงบศึกษารวบรวม เลยเป ็นประเด ็นและเราก ็ย ังไม,ได้นํ้า 
บนเกาะเสมีด เพราะถ้าต้องการนํ้าดี ต้องมีระบบนํ้าเสียด้วย ซึ่งจริงๆ กระผมก็ได้ 
เรียนท่านรัฐมนตรีแล้วว่า มีแค่ อบจ. เท่านั้น ที่เช้าไปพัฒนาเกาะเสมีด ทางเรารอว่า 
เขาจะอนุมัติเห็นชอบเมื่อไหร่ และที่ได้มาทั้งหมดกระผมก็ได้มาเล่าสู่กันฟ้ง ขอเรียน 
ผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังสมาซิกสภาฯ ได้ทราบกับครับ ขอบคุณครับ

ขอบคุณท่านนายก อบจ.ระยอง สำหรับการชี้แจงตอบข้อซักถามของ 
สมาซิกสภาฯ ครับ

มีสมาซิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม,
ล้าไม่มี กระผมจะขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ครั้งต่อไป สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑ ๔ .๐๐ น. กระผมฃอปีดการประชุมและขอชอบคุณท่านสมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ช้าราชการทุกท่าน 
ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

เ ล ิก ป ร ะ ช ุม . . .
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เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


